



หนังสือพิมพ์รายดึก มีสมาชิกมากที่สุดของเชียงใหม่

เชียงใหม่ริส

สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีที่ 24 ฉบับที่ 548 ปีที่ 5 หลังประจำเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2559

ราคา 10 บาท

๗๗๓๑

มพล.มอบรางวัลชุมชนปลอดขยะ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NREM) เปิดเวทีประชุมเรื่อง "วาระเชียงใหม่ปลอดขยะสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอ็ม-สแควร์ มพล.เพื่อขับเคลื่อนวาระการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันแนวทางการบริหารจัดการขยะให้เหลือศูนย์ หรือ Zero Waste ซึ่งมืองค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัด สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวัฒนธรรม นายอำเภอ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมถึง มพล. ที่ทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมสำคัญภายในงานก็คือ การมอบรางวัลเขตชุมชนเขียว ให้แก่ 17 หมู่บ้าน และ 1 โรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษโดยพระมหา-

วุฒิชัย วชิรเมธี เรื่อง "สมดุลธรรม สมดุลโลก สู่ความยั่งยืน" และการแสดงวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง "วาระเชียงใหม่ปลอดขยะ" โดยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง "ชุมชนสร้างสรรค์ ท้องถิ่นสร้างเสริม" ที่ได้ผู้นำชุมชนต้นแบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานในภาคปฏิบัติจริง โดยความร่วมมือของประชาสังคมสู่ความสำเร็จ

ดร.พนม วิญญาของ รองอธิการบดี มพล.กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยของหลายหน่วยงานใน มพล. โดยเฉพาะศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือศูนย์เอ็นเร็ม (NREM) แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางมหาวิทยาลัยได้ขึ้นอาสาเข้าไปช่วยปรับปรุงการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการวิจัยและการบริการวิชาการต่างๆ รวมเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และในปีนี้ได้เห็นผลเชิงประจักษ์ โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บ้านถึง 17 แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนปลอดขยะ ตามโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีโรงเรียน 1 แห่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะตามโครงการ

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน รวมทั้งหมด 18 แห่ง นับว่ามีจำนวนชุมชนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของการจัดประกวดดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจึงใช้โอกาสนี้ มอบรางวัลเขตชุมชนเขียวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และเป็นอีกแรงหนุนให้ชุมชนต้นแบบเหล่านี้ ขยายผลครอบคลุมไปยังทุกชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป้าหมายการเป็นเมืองที่น่าอยู่และแหล่งท่องเที่ยวในฝันอย่างยั่งยืน